



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๕๐

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๔/๐๑๑

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติลงนามในโครงการ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

ตามที่ โรงพยาบาลชัยบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะบุรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอยะบุรี (ศปถ.อ.ชัยบุรี) ปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ : โครงการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ปลูกฝังวินัยจราจร เพื่อการขับเคลื่อนกลไก สร้างความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๖) เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ปัญหาและการพัฒนา ที่ตรงกับ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ได้เลือกภารกิจความปลอดภัยทางถนนมาดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต นั้น

เพื่อให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ โรงพยาบาลชัยบุรีจึงขออนุมัติลงนามใน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอยะบุรี (ศปถ.อ.ชัยบุรี) ปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ : โครงการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ปลูกฝังวินัยจราจร เพื่อการขับเคลื่อนกลไก สร้างความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๖)ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะบุรี และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ (๔) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวศุชญา แก้วสกุลทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คำสั่ง

- ทราบ/ดำเนินการ
- อนุมัติ นำขึ้นเผยแพร่ Web Site

(นางสาววิลาสินี นิมภักดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลชัยบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชัยบุรี	
ชื่อหน่วยงาน	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม...โรงพยาบาลชัยบุรี
วัน/เดือน/ปี	๑๗...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๖๖.
หัวข้อ	มีหลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร)	๑. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Link ภายนอก	<a href="http://www.chaiburihospital.com/index.php/ITA">www.chaiburihospital.com/index.php/ITA</a>
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นางสาวศุขญา แก้วสกุลทอง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี) ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำขึ้นเผยแพร่ ธีรนพ ขาวประกอบ (นายธีรนพ...ขาวประกอบ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	

